

Buổi tham quan dã ngoại ý nghĩa của các bạn học sinh lớp 1A2

Hoạt động tham quan trải nghiệm là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức 2 lần trong một năm học để tạo cho các em học sinh tâm lý thoải mái, hào hứng sau những giờ học miệt mài trên lớp. Đó thực sự là cầu nối, gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, giúp các con củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết trong mọi lĩnh vực. Đây là một hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm phát huy tối đa năng lực, thể chất, giúp các em học sinh có thêm khả năng khám phá, tìm tòi và sáng tạo.

Ngày 5 tháng 12 năm 2023, trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm cho học sinh toàn trường tại Lăng Bác và trang trại giáo dục Hải Đăng. Điểm đến đầu tiên là Lăng Bác, tại đây các em học sinh đã được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau khi vào Lăng viếng Bác, các em được đi tham quan ngôi nhà sàn đơn sơ - nơi Bác từng sống, được ngắm nhìn vườn cây, ao cá mà Bác tận tay vun trồng và chăm sóc, thăm viện Bảo tàng... Tận mắt ngắm nhìn khung cảnh nơi đây các em được hiểu sâu sắc hơn về sự giản dị của Bác, sự hy sinh to lớn của Bác dành cho dân tộc.

Hành trình tiếp theo chào đón các bạn nhỏ lớp 1A2 tại trang trại giáo dục Hải Đăng thuộc Thanh Trì, Hà Nội. Giữa không gian xanh mát với cỏ cây hoa lá thiên nhiên, các em học sinh Tiểu học Giang Biên đã hòa mình vào những trải nghiệm đầy thú vị tại trang trại, tham gia các trò chơi vận động tập thể như kéo co, đu quay, trượt cỏ, vượt trướng ngại vật, đu dây và vận động theo nhạc tại khu trò chơi liên hoàn. Ở nơi đây, các em có cơ hội thử làm thợ gốm, thợ in tranh Đông Hồ và cả làm nhà khoa học với những thí nghiệm pha chế hóa học thú vị, chăm chú tìm hiểu việc canh tác rau theo phương pháp thủy canh rồi tự tay gieo những hạt giống hoa bé nhỏ vào lòng đất, thử trồng cây với những nguyên liệu tái chế từ thiên nhiên hay đơn giản là đọc ra tên các loài hoa, loại rau, quả trong khu vườn xanh tươi cũng là những trải nghiệm bổ ích. Mặc áo phao đi thuyền trên hồ Hải Đăng để trải nghiệm sông nước mới thích làm sao! Đúng là đến nơi đây các bạn nhỏ được gắn kết với thiên nhiên trong lành và có những trải nghiệm thực tế mà ở thành phố không có được. Mỗi một trải nghiệm là một niềm vui, niềm hạnh phúc được tự mình khám phá, vui chơi và học tập bên thầy cô và bạn bè.

Một vài hình ảnh trong hoạt động trải nghiệm của các bạn Lớp 1A2.













Chắc chắn rằng những điều các em học được trong chuyến hoạt động trải nghiệm sẽ là hành trang hữu ích cho mai sau, giúp các em thêm khôn lớn bằng những trải nghiệm thực tế. Chuyến đi lần này không chỉ là niềm vui, niềm hân hoan mà còn là những kỷ niệm tuyệt vời của các em.

Tác giả: Nguyễn Bích Huyền Trang